

สรุปข่าวประจำวัน ๑๗ ม.ค. ๖๖

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- "บิ๊กตู" เน้นย้ำ "เป็นธรรม" กับทุกคน (ไทยรัฐ 18 ม.ค. 66 หน้า 8)
- 'บ้านโค้งตาบาง' ต้นแบบป่าชุมชนลดโลกร้อนสู่ตลาดคาร์บอนเครดิต (กรุงเทพธุรกิจ 17 ม.ค. 66 หน้า 5)

ข่าวเว็บไซต์

- นายภา ชูผลงาน คทช. จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน แก้ปัญหาข้อพิพาท กำชับรวดเร็วเป็นธรรม

thaipt 16 มกราคม 2566 <https://www.thaipt.net/general-news/303938/>

- นายภา ประชุม คทช. ติดตามความก้าวหน้าจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ย้ำให้ความสำคัญสิ่งขับเคลื่อนต่อ

ผู้จัดการออนไลน์ 16 ม.ค. 2566 <https://mgronline.com/politics/detail/9660000004729>

- นายภา ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญ แก้ปัญหาที่ดินทำกินปชช. ต่อเนื่อง

naewna 16 มกราคม พ.ศ. 2566 <https://www.naewna.com/politic/704680>

- เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กรมป่าไม้เพิกถอนเขตป่าสงวนป่าพระแท่นดงรัง

dailynews 16 มกราคม 2566 <https://www.dailynews.co.th/news/1898878/>

- ปลัด ทส. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

banmuang 16 มกราคม พ.ศ. 2566 <https://www.banmuang.co.th/news/relation/312349>

- “บิ๊กป้อม” ลงลำปาง สั่งเข้ม ยาเสพติด- รับมือหมอกควัน ชาวลำปาง อวย “ นายภาคนต่อไป” พระยาขึ้นป้ายรับ “นายกตัวเบิ้ม”

สยามรัฐออนไลน์ 16 มกราคม 2566 <https://siamrath.co.th/n/415282>

- 'ลองนายภา' ปลื้ม! คนเหนืออวย 'ตัวจริง' สมัยหน้า

thaipt 16 มกราคม 2566 <https://www.thaipt.net/politics-news/303710/>

- "บิ๊กป้อม" ขึ้นเหนือปลื้มลำปางแก้ปัญหาที่ดินทำกินคืบ ย้ำหนุนเริ่มต้นยื่นบนหลักพอเพียง

banmuang 16 มกราคม พ.ศ. 2566 <https://www.banmuang.co.th/news/politic/312314>

- วรารุช นำทีมทส.บุกทำเนียบ มอบความสุขวันเด็ก 2566

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 16 มกราคม 2566 <https://www.thansettakij.com/news/general-news/553160>

- รัฐมนตรีฯ พี่ที่อป นำทีม ทส. พร้อมพาเหรดขบวนสัตว์ และฝูงโดโนเสาร์ มอบความสุขวันเด็ก'66 ทำเนียบ ร่วมกับ นายภา “ลุงตู” ชวนเด็กไทยร่วมใจลดโลกร้อน

banmuang 16 มกราคม พ.ศ. 2566 <https://www.banmuang.co.th/news/relation/312319>

● รัฐเร่งจัดที่ดินทำกิน-แก้ไขพิพาทพื้นที่ทับซ้อน "บิกตู" เน้นย้ำ "เป็นธรรม" กับทุกคน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา และปราจีนบุรี เปิดเผยในระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย (กรณีเร่งด่วน) โดย เน.เห็นชอบต่อผลการดำเนินการปรับปรุงที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 ที่ดินทำกินให้กับประชาชน โดยเร่งดำเนินการต่อเนื่องให้ปัญหา (One Map) ของพื้นที่กรณีอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับเขตได้รับการแก้ไขเกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงให้ความสำคัญใน ปฏิรูปที่ดิน และให้ สคทช.นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการตามข้อร้องเรียนของประชาชน พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 2.มอบหมายให้คณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทรัพยากรดินรับเรื่องไปพิจารณา กรณีพื้นที่นอกแนวเขตที่เปิดเผยว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกิน กรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. ว่าควรใช้แนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมอย่างไร และนำเรื่องเสนอ คทช. พิจารณาให้ชุมชนซึ่งมีความก้าวหน้าโดยลำดับ ได้แก่ กำหนดพื้นที่เป้าหมาย อีกทั้งที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีแล้ว 1,491 พื้นที่ 70 จังหวัด 5,792,145-1-71.75 ไร่ 2.ออก ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง ในพื้นที่ตำบลพระแท่นหนังสืออนุญาตแล้ว 419 พื้นที่ 1,559,549-3-95.86 ไร่ 3.จัดคน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ทับซ้อนกับวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เข้าทำประโยชน์ที่ดินแล้ว 78,109 ราย 96,536 แปลง ใน 354 โดยให้กรมป่าไม้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง พื้นที่และ 4.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วใน 271 พื้นที่ 65 จังหวัด (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ เพื่อให้เป็นอาณาเขตของ วัดพระแท่นดงรัง และเป็นที่ดินสงวน.

'บ้านโค้งตาบาง' ต้นแบบป่าชุมชนลดโลกร้อนสู่ตลาดคาร์บอนเครดิต



อโณทัย สังข์ทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชัชชลา สนาติลล
นักวิชาการชำนาญการTGO

ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ป่าชุมชนแห่งแรกที่มีการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) เมื่อวันที่ 18 ก.ย. พ.ศ. 2558 ซึ่งเกิดจากการพลิกฟื้นภูเขาหัวโล้นและพื้นที่เสื่อมโทรมสู่พื้นที่ป่าเนื้อที่กว่า 1,397 ไร่โดยกรมป่าไม้ ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง นำร่องจัดทำโครงการ T-VER ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง โดยมี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท ราชกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน

โดยคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางและสมาชิกทำหน้าที่ในการปกป้องรักษาชุมชน ควบคุมดูแล และปลูกฟื้นฟูป่าชุมชน ซึ่งผลจากการที่ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการปกป้องรักษาป่าชุมชน อนุรักษ์ควบคุมดูแล ปลูกฟื้นฟูป่าชุมชนมาโดยตลอด 7 ปี (2558-2565) ส่งผลให้ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า ตลอดจนมีการเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอน

โดยมีคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองจาก TGO จำนวน 5,259 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ถือเป็นป่าชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดคาร์บอนเครดิต ซึ่งจะเป็นต้นแบบชุมชนตัวอย่างในการ

ขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว 12,117 แห่งทั่วประเทศ รักษาพื้นที่ป่าได้ 6.64 ล้านไร่ หากดำเนินการทุกพื้นที่ร่วมกัน คาดว่าจะสามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ราว 6.27 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ภายใต้การสนับสนุนป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางในครั้งนี้ บริษัท ราชกรู๊ป จำกัด (มหาชน) ยังได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนป่าชุมชน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของป่าชุมชนในการกักเก็บคาร์บอนและกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาสนับสนุนชุมชนที่ดูแลรักษาป่าชุมชนให้มากขึ้นอันจะส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป

สำหรับบุคคลธรรมดา บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่สนใจบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนป่าชุมชน สามารถบริจาคเงินได้โดยผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) ของกรมสรรพากร (<https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/portal/for-donation-unit>) ให้แก่กรมป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน โดยไม่มีขั้นต่ำในการบริจาค

ทั้งนี้เงินที่บริจาคจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้เท่าจำนวนที่บริจาค และสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 31 ธ.ค. พ.ศ. 2570 สำหรับเงินที่ได้รับบริจาคมาทางกรมป่าไม้จะนำไปสนับสนุนป่าชุมชนในการทำกิจกรรมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น ดูแลรักษาต้นไม้ ปลูกฟื้นฟูเพิ่มเติม ลาดตระเวนป้องกันพื้นที่ป่าและไฟระว้งไฟป่า ทำแนวกันไฟ เป็นต้น





นายกฯ ชูผลงาน คทช. จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน แก้ปัญหาข้อพิพาท กำชับรวดเร็วเป็นธรรม

thaipost 16 มกราคม 2566 <https://www.thaipost.net/general-news/303938/>

นายกฯ ประชุม คทช. ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนต่อเนื่อง กำชับขับเคลื่อนต่อไปให้เกิดประโยชน์ เป็นธรรมทุกฝ่าย

16 ม.ค.2566 - เวลา 13.30 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชน โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รัฐบาล คสช. มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้การดำเนินการมีความก้าวหน้าโดยลำดับ รวมไปถึงการดูแลประชาชนทุกกลุ่มผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการอื่น ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อนทั้งในส่วนของรัฐต่อรัฐ และรัฐกับประชาชน ผ่านกลไกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอให้ดำเนินการต่อเนื่องให้ปัญหาได้รับการแก้ไขเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการดำเนินงานต่าง ๆ และการใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และกฎหมาย โดยคำนึงให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะสิ่งสำคัญในการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนต้องเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ไร้ที่ทำกินอย่างแท้จริง โดยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ โปร่งใส ประชาชนยอมรับได้ รวมทั้งขอให้มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการไม่ไปทำเกษตรและปลูกพืชต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ไม่ถูกกฎหมาย แต่ต้องดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศในการส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรไปยังต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ดังนี้ รับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งมีความก้าวหน้าโดยลำดับ ได้แก่ (1) กำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,491 พื้นที่ 70 จังหวัด 5,792,145 - 1 - 71.75 ไร่ (2) ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 419 พื้นที่ 1,559,549 - 3 - 95.86 ไร่ (3) จัดคนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 78,109 ราย 96,536 แปลง ใน 354 พื้นที่ และ (4) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วใน 271 พื้นที่ 65 จังหวัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบต่อผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) ในพื้นที่กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ และเลย (ยกเว้นกรณีแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) และมอบหมายให้ สคทช. นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี (กรณีเร่งด่วน) ดังนี้

(1) เห็นชอบต่อผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) ของพื้นที่กรณีอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน และให้ สคทช. นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินรับเรื่องไปพิจารณา กรณีพื้นที่นอกแนวเขตที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. (แต่อยู่ภายในเขตเส้นปรับปรุงปี พ.ศ. 2543) ว่าควรใช้แนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมอย่างไร และนำเรื่องเสนอ คทช. พิจารณา ผลเป็นประการใด ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป แล้วแจ้งคณะกรรมการ One Map ทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อีกทั้งที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณีป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง ในพื้นที่ตำบลพระแท่น อำเภอนาทม จังหวัดกาญจนบุรี ทับซ้อนกับวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โดยให้กรมป่าไม้ เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ เพื่อให้เป็นอาณาเขตของวัดพระแท่นดงรังฯ และเป็นที่ยึดสิทธิ และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2566 พร้อมกล่าวก่อนการประชุมว่า การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนนั้น เราเดินหน้าแก้ไขปัญหามาตั้งแต่รัฐบาล คสช. อย่างต่อเนื่อง จำกัดได้ใช่ไหม ก่อนหน้านั้นเราไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เลย วันนี้ คทช. กลายเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงแล้ว ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามาตามลำดับ และขออนุญาตกล่าวไปถึงเรื่องอื่นด้วย รัฐบาลนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตั้งแต่แรกๆ มีความก้าวหน้า ส่วนปัญหาวันนี้ของเราคือการจัดหาที่ดินทำกินให้ประชาชนก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เรื่องการทับซ้อนของที่ดินทำกินกับพื้นที่ของส่วนราชการ เช่น ปัญหาที่ดินอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



นายกฯ ประชุม คทช.ติดตามความก้าวหน้าจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ย้ำให้ความสำคัญสั่งขับเคลื่อนต่อ

ผู้จัดการออนไลน์ 16 ม.ค. 2566 <https://mgronline.com/politics/detail/966000004729>

“ประยุทธ์” ประชุม คทช. ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนต่อเนื่อง กำชับขับเคลื่อนต่อไปให้เกิดประโยชน์ เป็นธรรมแก่ประชาชนทุกฝ่าย

วันนี้ (16 ม.ค.) เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชน โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รัฐบาล คสช. มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้การดำเนินการมีความก้าวหน้าโดยลำดับ รวมไปถึงการดูแลประชาชนทุกกลุ่มผ่านมาตรการและโครงการต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการอื่นๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อนทั้งในส่วนของรัฐต่อรัฐ และรัฐกับประชาชน ผ่านกลไกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอให้ดำเนินการต่อเนื่องให้ปัญหาได้รับการแก้ไขเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการดำเนินงานต่างๆ และการใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมาย โดยคำนึงให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะสิ่งสำคัญในการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนต้องเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ไร้ที่ทำกินอย่างแท้จริง โดยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ โปร่งใส ประชาชนยอมรับได้ รวมทั้งขอให้มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการไม่ไปทำเกษตรและปลูกพืชต่างๆ ในพื้นที่ที่ไม่ถูกกฎหมาย แต่ต้องดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศในการส่งออก ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรไปยังต่างประเทศ

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ดังนี้

รับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งมีความก้าวหน้าโดยลำดับ ได้แก่ (1) กำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,491 พื้นที่ 70 จังหวัด 5,792,145 - 1 - 71.75 ไร่ (2) ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 419 พื้นที่ 1,559,549 - 3 - 95.86 ไร่ (3) จัดคนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 78,109 ราย 96,536 แปลง ใน 354 พื้นที่ และ (4) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วใน 271 พื้นที่ 65 จังหวัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบต่อผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) ในพื้นที่กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ และ เลย (ยกเว้นกรณีแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) และมอบหมายให้ สคทช. นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี (กรณีเร่งด่วน) ดังนี้

(1) เห็นชอบต่อผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) ของพื้นที่กรณีอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน และให้ สคทช. นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป (2) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการนโยบายและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินรับเรื่องไปพิจารณา กรณีพื้นที่นอกแนวเขตที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. (แต่อยู่ภายในเขตเส้นปรับปรุงปี พ.ศ. 2543) ว่าควรใช้แนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมอย่างไร และนำเรื่องเสนอ คทช. พิจารณา ผลเป็นประการใด ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป แล้วแจ้งคณะอนุกรรมการ One Map ทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อีกทั้งที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณีป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง ในพื้นที่ตำบลพระแท่น อำเภอนาทม จังหัดกาญจนบุรี ทับซ้อนกับวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โดยให้กรมป่าไม้ เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ เพื่อให้เป็นอาณาเขตของวัดพระแท่นดงรัง และเป็นที่ยึดถือสิทธิ์ และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการต่อไป



นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ แก้ปัญหาที่ดินทำกินปชช.ต่อเนื่อง

naewna 16 มกราคม พ.ศ. 2566 <https://www.naewna.com/politic/704680>

"นายกฯ"ประชุม คทช.ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนต่อเนื่อง กำชับขับเคลื่อนต่อไปให้เกิดประโยชน์ เป็นธรรมแก่ประชาชนทุกฝ่าย

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชน โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาล คสช.มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้การดำเนินการมีความก้าวหน้าโดยลำดับ รวมไปถึงการดูแลประชาชนทุกกลุ่มผ่านมาตรการและโครงการต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการอื่น ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อนทั้งในส่วนของรัฐต่อรัฐ และรัฐกับประชาชน ผ่านกลไกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอให้ดำเนินการต่อเนื่องให้ปัญหาได้รับการแก้ไขเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนให้เป็นที่ไปด้วยความรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการดำเนินงานต่างๆ และการใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมาย โดยคำนึงให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะสิ่งสำคัญในการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนต้องเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ไร้ที่ทำกินอย่างแท้จริง โดยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ โปร่งใส ประชาชนยอมรับได้ รวมทั้งขอให้มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการไม่ไปทำเกษตรและปลูกพืชต่างๆ ในพื้นที่ที่ไม่ถูกกฎหมาย แต่ต้องดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศในการส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรไปยังต่างประเทศ

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ดังนี้ รับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งมีความก้าวหน้าโดยลำดับ ได้แก่ (1) กำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,491 พื้นที่ 70 จังหวัด 5,792,145 - 1 - 71.75 ไร่ (2) ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 419 พื้นที่ 1,559,549 - 3 - 95.86 ไร่ (3) จัดคนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 78,109 ราย 96,536 แปลง ใน 354 พื้นที่ และ (4) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วใน 271 พื้นที่ 65 จังหวัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบต่อผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) ในพื้นที่กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ และเลย (ยกเว้นกรณีแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) และมอบหมายให้ สคทช. นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี (กรณีเร่งด่วน) ดังนี้ (1) เห็นชอบต่อผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) ของพื้นที่กรณีอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน และให้ สคทช. นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป (2) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินรับเรื่องไปพิจารณา กรณีพื้นที่นอกแนวเขตที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. (แต่อยู่ภายในเขตเส้นปรับปรุงปี พ.ศ.2543) ว่าควรใช้แนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมอย่างไร และนำเรื่องเสนอ คทช.พิจารณา ผลเป็นประการใด ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป แล้วแจ้งคณะอนุกรรมการ One Map ทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อีกทั้งที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณีป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง ในพื้นที่ตำบลพระแท่น อำเภอนามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทับซ้อนกับวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โดยให้กรมป่าไม้ เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ เพื่อให้เป็นอาณาเขตของวัดพระแท่นดงรังฯ และเป็นที่ยึดถือสิทธิ์ และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการต่อไป



เร่งแก้ปัญหาค้ำกัก-ให้กรมป่าไม้เฟิกถอนเขตป่าสงวนป่าพระแท่นดงรัง

นายกฯ กำชับเร่งแก้ปัญหาค้ำกักที่ทำกินให้ประชาชน ต้องเป็นธรรม-โปร่งใส คทช. ให้กรมป่าไม้เฟิกถอนเขตป่าสงวนฯ ในป่าพระแท่นดงรังทับซ้อนวัดพระแท่นดงรังฯ รับทราบผลออกหนังสืออนุญาตจัดที่ทำกินให้ชุมชนแล้ว 1.55 ล้านไร่

dailynews 16 มกราคม 2566 <https://www.dailynews.co.th/news/1898878/>

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. เวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2566 โดยนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องการแก้ปัญหาค้ำกักที่ทำกินให้กับประชาชนว่า ขอให้ดำเนินการต่อเนื่องให้ปัญหาได้รับการแก้ไขเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาค้ำกักตามข้อร้องเรียนของประชาชน อีกทั้ง เน้นย้ำถึงการดำเนินงานต่างๆ และการใช้จ่ายงบประมาณว่า ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมาย ขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศ ที่สำคัญ การจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนต้องเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และโปร่งใส

นอกจากนี้ ขอให้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการไม่ไปทำเกษตรและปลูกพืชต่างๆ ในพื้นที่ที่ไม่ถูกกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศ ในการส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรของไทย

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,491 พื้นที่ 70 จังหวัด 5.79 ล้านไร่ ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 419 พื้นที่ 1.55 ล้านไร่ จัดคนเข้าทำประโยชน์ที่ดินแล้ว 78,109 ราย 96,536 แปลง ใน 354 พื้นที่ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วใน 271 พื้นที่ 65 จังหวัด อีกทั้งที่ประชุมเห็นชอบต่อผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (วันแม่ฯ) ในพื้นที่กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ และเลย (ยกเว้นกรณีแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาค้ำกักพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา และปราจีนบุรี (กรณีเร่งด่วน) โดยเห็นชอบต่อผลการปรับปรุงแผนที่วันแม่ฯของพื้นที่กรณีอุทยานแห่งชาติฯ ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน และให้ สคทช. นำเรื่องขอความเห็นชอบจาก ครม. ต่อไป 2.มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการ

บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินรับเรื่องไปพิจารณา กรณีพื้นที่นอกแนวเขตที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. (แต่อยู่ภายในเขตเส้นปรับปรุงปี 2543) ว่าควรใช้แนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมอย่างไร

อีกทั้งที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณีป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง ในพื้นที่ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ทับซ้อนกับวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โดยให้กรมป่าไม้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ เพื่อให้เป็นอาณาเขตของวัดพระแท่นดงรังฯ และเป็นที่ยึดสิทธิ์ และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการต่อไป



ปลัด ทส. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

banmuang 16 มกราคม พ.ศ. 2566 <https://www.banmuang.co.th/news/relation/312349>

ในโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 2 ร่วมกับผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับ ผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ประกอบด้วย นายพรชัย สุกุรัตนาสภา ดร.ผุสดี รุ่งเรืองผดุง และนางชลัมพร ทักษาดิพงษ์ ในโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 250 ปี ราชอาณาจักร (ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 : ค่าตกแต่งสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดการประชุมครั้งแรก (Kick Off Meeting) โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นางวาสนา สุทธิเดชาลัย ในฐานะกรรมการส่งเสริมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (ACT IP – CoST FB) พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานและเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช และห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายจตุพร กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งนี้ นับเป็นข้อตกลงในการรับรองร่วมกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อสร้างความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 17 และมาตรา 18 ในโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 2 ซึ่งต่อยอดให้เห็นว่าสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ตั้งใจเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ มีมาตรการป้องกันการกระทำที่อาจส่อไปในทางทุจริต รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ จัดจ้าง

ทั้งนี้ โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานความรู้เรื่องไม้ค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เป็นโครงการที่รัฐบาลริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๖๐.๙ ตารางวา ในพื้นที่เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นสถานที่จัดแสดงสมบัติของชาติ แสดงองค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าของประเทศไทย ที่จะส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ เกิดจิตสำนึกร่วมกันในการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดแสดงงานศิลปะ ด้านประติมากรรม จิตรกรรม งานฝีมือต่าง ๆ ของช่างไทย ตลอดจนเพื่อเป็นสถานที่ต้อนรับแขกของพระบรมวงศานุวงศ์หรือแขกของรัฐบาล และหอประชุมนานาชาติ โดยไม้มีค่าที่นำมาใช้ในการออกแบบตกแต่งพิพิธภัณฑสถานฯ เป็นไม้ของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว และตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน เป็นการนำไม้มีค่าที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์

โดยโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานความรู้เรื่องไม้ค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการรวมทั้งสิ้น ๔,๐๔๙,๔๐๘,๑๐๐ บาท แบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ ดำเนินการโดยกรมยุทธโยธาทหารบก กองทัพบก ระยะที่ ๒ ดำเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับการก่อสร้างระยะที่ ๒ มีวงเงินงบประมาณรวม ๒,๐๖๑,๑๕๑,๓๐๐ บาท ประกอบด้วย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานฯ (ค่าตกแต่งสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๑๒,๒๓๐,๓๐๐ บาท และเป็นงบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๑๒,๒๓๐,๓๐๐ บาท งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๑๒,๒๓๐,๓๐๐ บาท และงบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๐ อีกจำนวน ๘๒๔,๔๖๐,๔๐๐ บาท



“ปิ๊กป้อม” ลงลำปาง สั่งเข้ม ยาเสพติด- รั้งมือหมอกควัน ชาวลำปาง อวย “ นายกฯคนต่อไป” พะเยาขึ้นป้ายรับ “นายกตัวเบ้ม”

สยามรัฐออนไลน์ 16 มกราคม 2566 <https://siamrath.co.th/n/415282>

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ม.ค.2566 ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยประชุมติดตามการขับเคลื่อนที่ดินทำกินและการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมมอบนโยบายรัฐบาล มีผู้ว่าราชการ จ.พะเยา และจ.ลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยพล.อ.ประวิตร รั้งฟังบรรยายสรุปภาพรวมการทำงาน ซึ่งมีปัญหาเรื่องยาเสพติด การแก้ปัญหาบุกรุกป่าสงวน และเขตอุทยาน เพื่อให้ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเป็นระบบ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า พอใจการแก้ปัญหาของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ(คทช.) ลำปาง ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีความคืบหน้าใน 27 พื้นที่ กว่า 58,000 ไร่ รวม 14,366 แปลง ทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน และจัดสรรที่ดินให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ถึง 14,366 ราย ทั้งนี้ขอให้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าพร้อมกับฟื้นฟูพื้นที่บุกรุกเดิม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้เข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาคุณภาพชีวิตบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเร่งขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆทุกภาคทั่วประเทศ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอให้ฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรองรับการแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และ PM 2.5 และแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยเฉพาะรอบสถานศึกษาและสถานประกอบการชุมชน และที่มีกระจายอยู่ตามหมู่บ้าน โดยให้พิจารณา ขับเคลื่อนความเข้มแข็งกลไกภาคประชาชนและจงใจการมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ขอให้ตำรวจลงพื้นที่และทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองต่อเนื่องกันไป โดยให้รับฟังการประเมินผลจากชุมชนเป็นระยะๆ ต่อมาพล.อ.ประวิตร เดินทางไป อ.แม่เมาะ มอบหนังสืออนุญาตหรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าแม่โป่งกว่า 1,200 ไร่ และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในที่ดินแปลงรวมกับผู้แทนประชาชนในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่พล.อ.ประวิตร ชมนิทรรศการและสินค้าโอท็อป หลังประชุมร่วมกับส่วนราชการ มีประชาชนมารอต้อนรับ ถือน้ำมาเชียร์ “ลุงป้อมใจบันดาลแรง แสงทุกโพล” “ลุงป้อม นายกฯคนต่อไป” ขณะที่บางส่วนนำเสื้อคลุมผ้าพื้นเมือง และเสื้อขาวกระเหรี่ยงมาสวมให้ และนำผ้าขาวม้าผูกเอวต้อนรับ พร้อมเข้าสวมกอดทำให้พล.อ.ประวิตร ยิ้มรับอย่างอารมณ์ดี ขณะที่บรรยากาศที่สันหนองเหนียว อ.เมือง จ.พะเยา พื้นที่โครงการขุดลอกก๊วนพะเยา ซึ่งพล.อ.ประวิตรจะเดินทางมาตรวจราชการในช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ยืนต้อนรับขนาดใหญ่ บริเวณทางเข้า และเป็นสิ่งที่สังเกตว่าบริเวณเวทีเปิดงาน ได้ขึ้นป้ายไว้นิส สกรีนรูปพล.อ.ประวิตร และข้อความ "ชาวบ้านต้อม ยินดีต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี" แต่ที่สะดุดตาผู้พบเห็น คือคำว่า “รอง” ได้พิมพ์ขนาดเล็กกว่าคำว่า นายกรัฐมนตรี



'ลองนายกฯ' ปลื้ม! คนเหนืออวย 'ตัวจริง' สมัยหน้า

thaipost 16 มกราคม 2566 <https://www.thaipost.net/politics-news/303710/>

'บึกบือม' ปลื้มคนลำปางอวย 'นายกฯ คนต่อไป' ด้านพะเยาไม่น้อยหน้า ขึ้นป้ายต้อนรับ เจียนคำว่านายกฯ ตัวเต็ม ส่วน 'รอง' เล็กนิดเดียว

16 ม.ค. 2566 – เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะประชุมติดตามการขับเคลื่อนที่ดินทำกินและการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมมอบนโยบาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยพล.อ.ประวิตร รับบรรยายสรุปภาพรวมการทำงาน ที่พบว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติด การแก้ปัญหาบุกรุกป่าสงวน และเขตอุทยาน เพื่อให้ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเป็นระบบ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า พอใจการแก้ปัญหาของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ลำปาง ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีความคืบหน้าใน 27 พื้นที่ กว่า 58,000 ไร่ รวม 14,366 แปลง ทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน และจัดสรรที่ดินให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ถึง 14,366 ราย ทั้งนี้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า พร้อมกับฟื้นฟูพื้นที่บุกรุกเดิม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้เข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาคุณภาพชีวิตบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเร่งขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ขอให้ฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรองรับการแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และ PM 2.5 และแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน โดยเฉพาะรอบสถานศึกษาและสถานประกอบการชุมชน และที่มีกระจายอยู่ตามหมู่บ้าน โดยให้พิจารณา ขับเคลื่อนความเข้มแข็งกลไกภาคประชาชนและจงใจการมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ขอให้ตำรวจ ต้องลงพื้นที่กระจายทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองต่อเนื่องกันไป โดยให้รับฟังการประเมินผลจากชุมชนเป็นระยะๆ

ต่อมา พล.อ.ประวิตร เดินทางไป อ.แม่เมาะ มอบหนังสืออนุญาตหรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าแม่เมาะ กว่า 1,200 ไร่ และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในที่ดินแปลงรวมกับผู้แทนประชาชนในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่พล.อ.ประวิตร ชมนิทรรศการและสินค้าโอท็อป หลังประชุมร่วมกับส่วนราชการ มีประชาชนมารอต้อนรับ ถือก๊วยมาเชียร์มีข้อความ อาทิ “ลุงป้อมใจบันดาลแรง แชนงทุกโพล”, “ลุงป้อม นายกา คนต่อไป” ขณะที่บางส่วน นำเสื้อคลุมผ้าพื้นเมือง และเสื้อชาวกระเหรี่ยงมาสวมให้ และผ้าขาวม้าผูกเอว ต้อนรับ พร้อมปรี๊ดเข้ามาทักท้วง ทำให้ พล.อ.ประวิตร ยิ้มรับอย่างอารมณ์ดี

ขณะที่บรรยากาศ ที่สันหนองเหนียว อ.เมือง จ.พะเยา พื้นที่โครงการขุดลอกกว๊านพะเยา ซึ่ง พล.อ.ประวิตร จะเดินทางมาทอดตรวจราชการในช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ติดป้ายต้อนรับขนาดใหญ่ บริเวณทางเข้า และเป็นที่สังเกตว่าบริเวณเวทีเปิดงานได้ขึ้นป้ายไว้นิล สกรีนรูป พล.อ.ประวิตร และข้อความ ”ชาวบ้านต้อม ยินดีต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี“ แต่ที่สะดุดตา คือคำว่า “รอง” ได้พิมพ์ขนาดเล็กกว่านายกรัฐมนตรี ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าตั้งใจให้คำว่า นายกา โดดเด่นกว่า สอดคล้องกับเสียงสนับสนุนจากบรรดาลูกพรรค ที่จะผลักดันให้เป็นนายกา คนที่ 30



"บึกป้อม" ขึ้นเหนือปลื้มลำปางแก้ปัญหาที่ดินทำกินคืบ ย้ำหนุนเริ่มต้นยื่นบนหลักพอเพียง

banmuang 16 มกราคม พ.ศ. 2566 <https://www.banmuang.co.th/news/politic/312314>

"ธรรมนัส" ขนทิมว่าที่ผู้สมัครส.ส.ลำปางต้อนรับ "บึกป้อม" ขึ้นเหนือติดตามงานพะเยาลำปาง ปลื้มแก้ปัญหาที่ดินทำกินคืบหน้า ย้ำหนุนเริ่มต้นยื่นบนหลักพอเพียง ก่อนขยายผลยั่งยืนทั่วถึงทุกภาค

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางขึ้นเหนือจังหวัดพะเยาและลำปาง เพื่อติดตามการขับเคลื่อนที่ดินทำกิน และการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและลำปาง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

โดยเวลา 09.30 น. ที่ท่าอากาศยานลำปาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เดินทางถึง จ.ลำปาง โดยมีร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย พร้อมน.ส.ธนพร ศรีวิลาศ ภริยา สวมชุดพื้นเมือง นำ 4 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง พรรคพปชร. ได้แก่ นางระพีพรรณ โพธิ์ทอง เขต 1 นายจินดา วงศ์สวัสดิ์ เขต 2 นายดาชัย เอกปฐมุฑ์ เขต 3 และนายสมเกียรติ ตันตระกูล เขต 4 รอต้อนรับ และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ บางส่วน นำมาลัยดาวเรืองมาอบต้อนรับ โดยพล.อ.ประวิตร มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี โดยการลงพื้นที่มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพปชร. รวมถึงนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ทีมโฆษกพรรคพปชร. ร่วมคณะ

พล.อ.ประวิตร รับฟังการบรรยายสรุป ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ภาพรวมพื้นที่ภาคเหนือ ยังมีปัญหาการแพร่ระบาดของเสพติด จากการเป็นศูนย์กลางชุมทางภาคเหนือ และความคืบหน้าขับเคลื่อนแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่บุกรุกป่าสงวนและเขตอุทยาน ซึ่งมอบให้ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเป็นระบบ

พล.อ.ประวิตร กล่าวพอใจ คทช.ลำปาง ในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีความคืบหน้าใน 27 พื้นที่ กว่า 58,000 ไร่ รวม 14,366 แปลง สามารถให้ประชาชนทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนและจัดสรรที่ดินให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินในเขตป่าโดยไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายได้ถึง 14,366 ราย โดยย้ำขอให้ ทส.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าไปแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและฟื้นฟูพื้นที่บุกรุกเดิม และให้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินและการเข้าถึงแหล่งทุน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เร่งขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆทุกภาคทั่วประเทศ

พล.อ.ประวิตร ยังได้ย้ำ ขอให้เตรียมการรองรับการแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและ PM 2.5 ในฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยกำชับ ฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสาเหตุดังกล่าวในชุมชน โดยเฉพาะรอบสถานศึกษาและ สถานประกอบการชุมชน และที่มีกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ โดยให้พิจารณา ขับเคลื่อนความเข้มแข็งกลไกภาคประชาชน และจงใจการมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ขอให้สำรวจ ต้องลงพื้นที่กระจายทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองต่อเนื่องกันไป โดยให้รับฟัง การประเมินผลจากชุมชนเป็นระยะๆ

ต่อจากนั้น รอง นรม.ได้เดินทางไป อ.แม่เมาะ มอบหนังสืออนุญาตหรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในการทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าแม่โป่งกว่า 1,200 ไร่ และมอบชุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในที่ดินแปลงร่วมกับผู้แทนประชาชนใน พื้นที่

บ่ายวันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร' และคณะ ได้เดินทางต่อไป จว.พะเยา ติดตามการบริหารจัดการน้ำและความก้าวหน้าการ ชุดลอกกว๊านพะเยา



วราวุธ นำทีมทส.บุกทำเนียบ มอบความสุขวันเด็ก 2566

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 16 มกราคม 2566 <https://www.thansettakij.com/news/general-news/553160>

วราวุธ นำทีม ทส. พร้อมพาเหรดขบวนสัตว์-ฝูงโดโนเสาร์ มอบความสุขวันเด็ก 2566 ทำเนียบ ร่วม นายกฯ ขวณเด็กไทยร่วม ใจลดโลกร้อน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ร่วมจัดกิจกรรมและมอบของขวัญให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน มากมาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด เด็กไทยยุคใหม่ ร่วมใจลดโลกร้อน (Go Green Go Together) ณ บริเวณหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้นายวราวุธ ได้เดินเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกับเด็ก ๆ ที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้ทักทายและกล่าวให้โอวาทแก่เด็ก ๆ และเยาวชน ให้ร่วมกันรักษาโลกใบนี้ไว้ให้กับทุกคน

"ขอบคุณรัฐบาลที่ให้โอกาสกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำสิ่งดี ๆ ทั้งสาระความรู้ ความสนุกสนาน และของรางวัลรักษ์โลกมากมาย เช่น จักรยาน สกู๊ตเตอร์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ตุ๊กตา กระบอกรน้ำ กล่องข้าว เป็นต้น มามอบให้เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ เพราะทำดีที่สุดแล้วสิ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้วนทำเพื่อรักษาโลกใบนี้ไว้ให้กับทุกคน"



รัฐมนตรีฯ พีทีออป นำทีม ทส. พร้อมพาเหรดขบวนสัตว์ และฝูงไดโนเสาร์ มอบความสุขวันเด็ก'66 ทำเนียบ ร่วมกับ นายกฯ “ลุงตู่” ชวนเด็กไทยร่วมใจลดโลกร้อน

banmuang 16 มกราคม พ.ศ. 2566 <https://www.banmuang.co.th/news/relation/312319>

รัฐมนตรีฯ พีทีออป นำทีม ทส. พร้อมพาเหรดขบวนสัตว์ และฝูงไดโนเสาร์ มอบความสุขวันเด็ก'66 ทำเนียบ ร่วมกับ นายกฯ “ลุงตู่” ชวนเด็กไทยร่วมใจลดโลกร้อน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ร่วมจัดกิจกรรมและมอบของขวัญให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน มากมาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด เด็กไทยยุคใหม่ ร่วมใจลดโลกร้อน (Go Green Go Together) ณ บริเวณหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

โดยนายวราวุธ ได้เดินเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกับเด็ก ๆ ที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้ทักทายและกล่าวให้โอวาทแก่เด็ก ๆ และเยาวชน ให้ร่วมกันรักษาโลกใบนี้ไว้ให้กับทุกคน อีกทั้งได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ให้โอกาสกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำสิ่งดี ๆ ทั้งสาระความรู้ ความสนุกสนาน และของรางวัลรักษ์โลกมากมาย เช่น จักรยาน สกู๊ตเตอร์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ตุ๊กตา กระบอคน้ำ กล้องข่าว เป็นต้น มามอบให้เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน

เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ เพราะทำที่สุดแล้วสิ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้วนทำเพื่อรักษาโลกใบนี้ไว้ให้กับทุกคน